



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของสร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการจองซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของ บ. แอสตรา เซนเนกา จก. 23 ล้านโดส เป็นเงิน 3,469 ล้านบาท โดยไทยจองเป็นลำดับที่ 91 และบริษัทจะเข้ามาผลิตวัคซีนในไทย ทำให้ประหยัดค่าขนส่งและไม่ต้องกังวลกับการรักษาอุณหภูมิ ส่วนเรื่องการเสนอ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาแล้ววันกักตัวเหลือ 10 วัน ก็เป็นไปตามระเบียบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า แม้จะมีวัคซีนแต่ไม่ใช่ว่าโรคโควิด 19 จะหายไปทันที อีกทั้งผลวัคซีนของทั้ง 2 บริษัทเป็นเพียงผลเบื้องต้น ต้องมีการติดตามข้อมูลต่อไป อยากให้คนไทยทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของ สร. อย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีประเทศยักษ์ใหญ่จองวัคซีนแล้วกว่า 6 พันล้านโดส และประเทศไทยต้องพยายามผลิตวัคซีนด้วยตนเอง สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศเอง

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตามที่ 2 บริษัทพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีการทดลองในมนุษย์ได้ผลกว่า 90% ขณะนี้แต่ละประเทศได้จองวัคซีน อาทิ สหรัฐฯ 100 ล้านโดส ญี่ปุ่น 120 ล้านโดส และอังกฤษ ประมาณ 100 ล้านโดส ส่วนประเทศไทยต้องการประมาณ 20-50 ล้านโดส สำหรับกระบวนการผลิตวัคซีนของไทยเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2564 สามารถทดลองฉีดในคนกลุ่มแรกหลังเดือน เม.ย. 2564 เบื้องต้นจะฉีดประมาณ 25-50 โดส แก่กลุ่มอาสาสมัคร 72 คน อายุ 18-55 ปี และอายุ 65-75 ปี คาดว่าจะได้ผลชัดเจนว่าคนไทยควรฉีดโดสไหน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวไทย, thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. เปิดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรค COVID-19 เนื่องจากคนไทยเริ่มใส่หน้ากากลดลงจากกว่า 90% เหลือเพียงกว่า 50% ซึ่งการสวมหน้ากากมากกว่า 90% ทำให้ไทยไม่เกิดการติดเชื้อ ไม่มี Super Spreader และเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก ดังนั้น ต้องรณรงค์กระตุ้นให้คนกลับมาสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างให้ใกล้เคียงอัตราเดิม เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากการที่ประเทศต่างๆ ยังมีการติดเชื้อสูง การใส่หน้ากากถือเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในวันที่ยังไม่มียาต้านไวรัสโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ช่อง 9

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก โครงการรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ที่สช. ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้สังคมไทยเข้าใจบริบทของโรคโควิด 19 มากขึ้น และเป็นแนวทางให้หลายคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรม รวมไปถึงการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมวิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สวท., กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่ จ.นครศรีธรรมราช สร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการงานระดับจังหวัด รับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ แนวทางนวัตกรรม และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเข้มงวดเฝ้าระวังในพื้นที่ 10 จังหวัดชายแดนเมียนมา และด่านสะเดา จ.สงขลา ซึ่งมีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีช่องทางธรรมชาติที่อาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศได้ และมีการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุกตามพื้นที่แนวชายแดน หากพบผู้ติดเชื้อจะได้นำส่งรักษาตามระบบได้ทันที ป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างในชุมชน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, js100, mcot, thailandplus, sanook, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, kapook)

-ศบค.เผยแพร่สถานการณ์ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร 2 ราย และฟิลิปปินส์ 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 3,878 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย รวมรักษาหาย 3,724 ราย ยังรักษาในรพ. 94 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า การขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 45 วัน รวมทั้งข้อเสนอลดวันกักตัว ต้องรอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันนี้ (18 พ.ย.) นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบงบกลางฯ 6,449 ล้านบาท ให้สร.ทำสัญญาสั่งจองวัคซีนโควิด 19 จาก บ.แอสตรา เซนเนกา 26 ล้านโดส โดยจ่ายก้อนแรกเพื่อเป็นทุนให้วิจัยวัคซีน ก่อนจ่ายอีก 3,590 ล้านบาทเมื่อวัคซีนพัฒนาแล้วเสร็จ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ tnnthailand

-ศบค.มท. สั่งเพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นโควิด 19 หลังทราบข้อมูลผู้ติดเชื้อเพิ่มในมาเลเซีย ให้ผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนมาเลเซีย 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา กำชับสั่งการนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับ

ประเด็นข่าว

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด

ประเด็นผลกระทบ

1.WHO พบเจ้าหน้าที่ติดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-WHO กำลังตรวจสอบกรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึง 65 ราย ในกลุ่มจนท.ประจำสำนักงานใหญ่ โดย 5 รายทำงานในสำนักงานใหญ่และได้สัมผัสติดต่อกับคนอื่น และไม่ได้ระบุว่าเป็นการติดเชื้อภายในองค์กรหรือไม่

2.ข้อเสนอลดวันกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีศบค.ชุดเล็ก เตรียมเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันนี้ (18 พ.ย.) ให้ชะลอเรื่องการลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน ว่า ความเห็นส่วนใหญ่จากแพทย์ค่อนข้างมั่นใจว่าระยะเวลาที่กักตัว 10 วัน กับ 14 วัน ไม่แตกต่างกันมากในแง่ของการควบคุมโรคที่เสนอให้ลดเวลากักตัวเพราะมั่นใจในประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคัดกรองโรค ซึ่งมีประสบการณ์ตั้งแต่การระบาดของไข้หวัดนก โรคซาร์ อีโบล่า และหากหลุดรอดไปแค่ส่วนน้อยยังมีระบบติดตามการรักษาและรับมือไม่ให้เกิดการเป็นวงกว้าง ไม่มีซูเปอร์สปรดเดอร์

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, จส.100, thaiPBS, สำนักข่าวไทย, posttoday, xinhuaithai, Infoquest)

-**สหรัฐอเมริกา** ผู้ว่าการ 4 รัฐใหญ่ยกระดับมาตรการวันระยะห่างทางสังคมและเรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากาก เพื่อรับมือการระบาดที่เกินการควบคุมแล้ว ล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 11 ล้านคน โดยรายใหม่ 1 ล้านคนเกิดขึ้นในเวลาแค่ 6 วัน ขณะที่ บ.โมเดอร์นา แถลงผลการทดลองวัคซีนว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง 94.5% โดยทดลองกับกลุ่มทดลองกว่า 30,000 ราย คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาได้ 20 ล้านโดส สำหรับจัดส่งในสหรัฐอเมริกาสิ้นปี 2563

-**อังกฤษ** เริ่มทดลองวัคซีนโควิดขนานที่ 3 ของ บ. ยาเบลเยียม ที่นำเชื้อไวรัสไข้หวัดธรรมดาตามัดแต่งพันธุกรรมเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเปิดรับอาสาสมัครแล้ว 6,000 คน และมีประเทศอื่นเข้าร่วมทดลองเพื่อให้มีอาสาสมัคร 30,000 คน

-**ฝรั่งเศส** เป็นประเทศแรกของทวีปยุโรปที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2 ล้านคน

-**เติร์กเมนิสถาน** เปิดรพ.ด้านโรคติดเชื้อแห่งใหม่ของประเทศ ทั้งที่ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อในประเทศยังเป็นศูนย์

-**ออสเตรเลีย** สถาบันวิจัยเด็กเมอร์ดีอค เผยว่า มีแนวโน้มโรคหัดแพร่ระบาดครั้งใหญ่ภายในปี 2564 เนื่องจากเด็กในประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดในปี 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 WHO คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้น ต.ค. ปีนี้ มีเด็ก 94 ล้านคนใน 26 ประเทศ ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามกำหนด และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด 19 ส่งผลให้อัตราขาดสารอาหารสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสหัด

-**เกาหลีเหนือ** ส่งใช้มาตรการฉุกเฉินเข้มงวดในประเทศมากขึ้น หลังการแพร่ระบาดหนักทั่วโลก WHO ระบุ ปลาย ต.ค. เกาหลีเหนือตรวจเชื้อโควิด 19 แล้ว 12,000 ราย มีผู้สงสัยติดเชื้อ 6,173 ราย และกักตัว 174 ราย แต่ไม่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อ

-**เกาหลีใต้** ใช้มาตรการวันระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาด มีผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 223 ราย เป็นเลขหลักร้อยติดต่อกันเป็นวันที่ 8

-**อินเดีย** ภารัต โบโอเทค บ.เทคโนโลยีชีวภาพ ประกาศเริ่มทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทางคลินิกระยะที่ 3 อาสาสมัครทั่วประเทศ 26,000 คน ส่วนยอดผู้ป่วยต่ำกว่า 3 หมื่นคนเป็นครั้งแรก

-**ศรีลังกา** อดีตรัฐมนตรีประมุขศรีลังกา ไซวีกินพลาสติกระหว่างแถลงข่าวเพื่อเรียกความเชื่อมั่นไม่ให้กลัวอาหารทะเล และบรรเทาความหวาดวิตกเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมง

-**จีน** ออกแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 ในอาหารนำเข้าผ่านขนส่งทางบกและน้ำ โดยการตรวจพนักงาน แจกอุปกรณ์ป้องกันโรค และทดสอบกรดนิวคลีอิก และระงับการนำเข้าจาก 20 ประเทศที่มีรายงานโรคโควิด 19 แบบกลุ่มก้อนในพนักงานด้วย

-**มาเลเซีย** สั่งล็อกดาวน์หอพักพนักงานของ บ.ท็อป โกลฟ คอร์ป ผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ในเมืองกลัง รัฐสลังงอ และพื้นที่ใกล้เคียง หลังพบผู้ติดเชื้อ 215 รายในสถานที่ดังกล่าว และเตรียมอนุญาตให้มัสยิดพื้นที่เสี่ยงต่ำจัดสวดภาวนาทุกวันศุกร์ได้

-**เมียนมา** นางออง ซาน ซูจี เตรียมทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ครั้งใหม่ เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พ.ย. มีประชาชนมารวมตัวกัน ทั้งนี้ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 6 คนในเมืองมณฑลพะโล่ย์ มีผลตรวจเป็นบวก

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 55,913,757 ราย เสียชีวิต 1,342,614 ราย รักษาหาย 38,922,664 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย ได้แก่ ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน สหราชอาณาจักร อาร์เจนตินา อิตาลี โคลอมเบีย และเม็กซิโก

กิจกรรมชุมนุมทางการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนและไม่สนับสนุนให้แก่รัฐธรรมนูญที่รัฐสภา วันที่ 17-18 พ.ย. ว่า ไม่อยากให้เกิดปัญหาหน้ากัน ขอให้ไปไปตามกลไกของระบบรัฐสภา กฎหมาย และเคารพในเสียงส่วนใหญ่ เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตัวแทนของประชาชนชาวไทย ส่วนจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยยังคงเหมือนเดิม คือรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลและฝ่ายค้าน

ประเด็นข่าว

รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอสู๊ป ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานงานรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 รณรงค์การใช้ส้วมอย่างถูกต้อง ลดเสี่ยงเชื้อโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-จากการสำรวจอนามัยโพลออนไลน์ พบว่า ส้วมวัดสกปรกมากที่สุด รองลงมาเป็น ตลาดสด สวนสาธารณะ ห้องน้ำริมทาง แนะนำปรับปรุงเรื่องความสะอาดและกลิ่น และมีน้ำสะอาดใช้ในส้วม ส่วนส้วมสะอาด 3 อันดับแรก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บิมน้ำมัน และสนามบิน สำหรับพฤติกรรมการใช้ส้วมอยู่ในเกณฑ์ดี มีการราดน้ำทุกครั้งหลังใช้

ความปลอดภัยด้านอาหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, thailandplus, thebangkokinsight

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดประชุมออนไลน์ ความปลอดภัยด้านอาหารระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional Food Safety Conference for Asia and the Pacific) ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายจง จิน คิม (Jong Jin Kim) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมการประชุม โดยจะมีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศระดับสูง และร่วมกันวางระบบเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยของอาหาร ทั้งการนำเข้าและส่งออกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกกว่า 40 ประเทศ ซึ่งหากระบบนี้สำเร็จจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถตรวจสอบย้อนหลังอาหารที่นำเข้าและส่งออกได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร ช่วยสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร

คืบหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, mcot

-นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยทีมเอ็มแคทออกเยี่ยมผู้ประสบภัยครั้งที่ 2 ที่หมู่ 5 บ้านวังมิด หมู่ 6 บ้านวังขอนแดง หมู่ 8 บ้านวังใหม่ และหมู่ 10 บ้านทับลาน ทั้งหมด 61 ราย ส่วนใหญ่ยังมีความเครียดและกังวลเรื่องอาคาร สิ่งของเสียหาย รวมถึงรายได้ ได้จ่ายยาคลายเครียด 4 ราย โดยให้ รพ. สด. และ รพ.นาดี ติดตามอาการเป็นระยะ พบผู้มีประวัติรักษาทางจิตเวช 1 ราย ได้ส่งรักษาต่อที่รพ.นาดี และยังมีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 57 ชุดด้วย

ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การวินิจฉัยโรคเบาหวานจำเป็นต้องใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยัน โดยเฉพาะการตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดตลอดช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา หรือการตรวจ Hemoglobin A1C ; HbA1C ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีหรือไม่ ได้ส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1C ให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน 250 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยสนับสนุนให้แพทย์ประเมินผลการรักษา ติดตามอาการ รวมถึงป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในระยะยาวได้

เมนูอาหารหน้าหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผย หน้าหนาวมักมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกายคือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง จึงควรกินอาหารที่เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย เป็นอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ เลือกทำอาหารจากผักพื้นบ้านตามฤดูกาล เช่น ดอกขี้เหล็ก พริกหนุ่ม/พริกหวาน ใบเหลียง กระเจี๊ยบ เพราะมีวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ด้านโรคหัวใจ และเน้นอาหารที่มีเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดร้อนเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย

โรคไข้รากสาดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวตามป่าเขาและกางเต็นท์นอน เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่หรือโรคสครับไทฟัส จากการถูกตัวไร่อ่อนที่เป็นพาหะกัด โดยมีอาศัยอยู่ตามใบไม้ ใบหญ้าใกล้พื้นดิน บริเวณที่มักถูกกัด คือ รักแร้ ขาหนีบ รอบเอว อาการคือ ปวดศีรษะ มีไข้หนาวสั่น ไอ ตาแดง คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย บริเวณที่ถูกกัดอาจมีผื่นแดงขนาดเล็กค่อยๆ หนาหรือใหญ่ขึ้น และอาจจะพบแผลคล้ายบุหรี่จี้ แต่ไม่ปวดและไม่คัน ผู้ป่วยบางรายอาจหายได้เอง แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเสียชีวิตได้ แนะนำสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวให้มิดชิด ส่วนที่อยู่กลางแจ้งให้ทายากันแมลงกัด หลังออกจากป่าให้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย หากมีไข้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่า

แนวทางดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนหารือแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ สปสช. สสส. กองบริหารการสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน

ประเด็นข่าว

บริการหน่วยไตเทียม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, newtv

-เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงรพ.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เสนอให้ สปสช.ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีการส่งเสริมให้หน่วยไตเทียมจัดบริการได้โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย ควรมีหน่วยที่มีความพร้อมจังหวัดละ 1 แห่ง นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการรับบริการ แต่ครั้งถูกเรียกเก็บเพิ่ม 2,500-3,000 บาท จึงเสนอ สปสช. หาแนวทางชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมที่เหมาะสมให้กับหน่วยบริการ โดยไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้รับบริการ

ปลดล็อก มอร์ฟีน-โคเคน-ฝิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, มติชน, thaiquote, newtv, bangkokbiznews, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ, nationtv, สปริงนิวส์, ข่าวสด, TNNthailand, ไทยรัฐ

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 พ.ศ.2563 มีสาระสำคัญคือ จะพิจารณาออกใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ได้เพื่อ 1) การรักษา/ป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วย/สัตว์ป่วยในทางการแพทย์ 2) การวิเคราะห์/ศึกษาวิจัยทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์ 3) ประโยชน์ของทางราชการ และจะพิจารณาออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ได้เพื่อ 1) การผลิตยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยา เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย 2) เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา 3) การวิเคราะห์/การศึกษาวินิจฉัยทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์ 4) ประโยชน์ของทางราชการ 5) ใช้ประจำในการปฐมพยาบาล/เหตุฉุกเฉินในเรือ-เครื่องบินขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus, newtv, bangkokbiznews

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวยังคงสาระสำคัญในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่าที่จำเป็น โดยกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดทำรายงานและถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ใน กทม. โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากนิด้า จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ ฯลฯ ร่วมหารือ โดยในส่วนของ กทม. ได้เตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา เริ่ม 1 ธ.ค.2563 - 28 ก.พ. 2564 แบ่งเป็นระยะตามสถานการณ์ฝุ่น คือค่าฝุ่นไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. จะห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเข้าพื้นที่ชั้นในของ กทม. ตั้งแต่ 06.00-21.00 น. ค่าฝุ่น 50-75 มคก./ลบ.ม. จะปิดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัด กทม. ครั้งละไม่เกิน 3 วัน บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในการเผางดกิจกรรมก่อสร้างทุกประเภทที่เกิดฝุ่น หากค่าฝุ่นเกิน 76 มคก./ลบ.ม. จะสั่งหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้า 5-7 วัน ปิดการเรียนการสอนครั้งละไม่เกิน 15 วัน ให้บุคลากรของ กทม.เลื่อนเวลาการทำงานและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

โรคหอยคัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์

-มีผู้เชี่ยวชาญจดหมายถึงเดลินิวส์ ระบุว่า ได้อ่านข่าวหอยคันระบาดในพื้นที่ 7 ตำบลของ อ.จะนะ จ.สงขลา แล้วรู้สึกสนใจ อยากให้เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันเบื้องต้น เช่น ยาทาเพื่อรักษา อาการของโรค รวมถึงวิธีแก้ วิธีป้องกัน ด้าน นพ.สุภัท ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ แนะนำวิธีป้องกัน คือหลีกเลี่ยงการแช่น้ำในแหล่งธรรมชาติานาน ๆ โดยเฉพาะตามคันนา ริมสวน ริมบึง ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบูตยาว ลูงมือยาว เพื่อไม่ให้ไ่วยะสัมผัสกับน้ำโดยตรง ควรทาวาสลีนตามตัวก่อนลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อป้องกันพยาธิหอยคันเกาะที่ผิวหนัง อาบน้ำให้สะอาดและใช้ผ้าเช็ดตัวแรงๆ เมื่อขึ้นจากแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ตัวอ่อนของพยาธิไม่สามารถเจริญเติบโตในคน เมื่อใช้ผิวหนังจนพองเป็นตุ่มแล้วจะตายไปเอง

กม.อนุญาตทำแท้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, mthai, thematter, sanook, newtv, Thebangkokinsight, thestandard, kapook, thaiPBS, innnews, tnnthailand)

-ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำแท้งถูก อนุญาตให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยจะส่งร่างฯ ไปยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาฯ รับไปพิจารณาโดยด่วน ให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 12 ก.พ. 2564 ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและชีวิตของทารกในครรภ์อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจ ลดแรงจูงใจของผู้หญิงในการทำแท้งเถื่อน รวมทั้งช่วยลดภาวะตั้งครีดยด์ให้กับครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตรที่มีสภาพพิการได้

ข่าวปลอม : เด็กติดเกมเสี่ยงเป็นโรคลมชัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, nationtv, js100, newtv

-ตามที่มีการแชร์ข้อความประเด็น เด็กติดเกมเสี่ยงเป็นโรคลมชัก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันประสาทวิทยา พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน การเล่นเกมไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคลมชัก แต่การเล่นเกมบางประเภท เช่น เกมที่มีแสงจ้าหรือแสงกระพริบติดต่อกันเป็นระยะ

ประเด็นข่าว

เวลานาน อาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคลมชักมีอาการชักได้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

